

<b>ชื่อเรื่อง</b>	แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ Guideline for Sustainable Tourism Development in Banchalong sub-district, Bangplee district, Samutprakarn province
<b>ผู้วิจัย</b>	พันธุ์วี ฌ ลำพูน และ อัญชลี สมใจ
<b>สถาบัน</b>	มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
<b>ปีที่พิมพ์</b>	2566
<b>สถานที่พิมพ์</b>	มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
<b>แหล่งที่เก็บรายงานฉบับสมบูรณ์</b>	ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
<b>จำนวนหน้างานวิจัย</b>	126 หน้า
<b>คำสำคัญ</b>	การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
<b>ลิขสิทธิ์</b>	มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

#### บทคัดย่อ

งานการวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางการท่องเที่ยว ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 2. เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ งานวิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากข้อมูลที่ได้จากเอกสาร การลงพื้นที่เก็บข้อมูลในสถานที่จริง การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์รายบุคคลจากผู้นำชุมชน 11 คน ตัวจากหน่วยงานภาครัฐ 2 คน และจากวิสาหกิจชุมชน 1 คนและการประชุมกลุ่มกับผู้นำชุมชน

ผลจากการวิจัยพบว่า ตำบลบางโหลงเหมาะกับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนหลากหลายประเภท มีเส้นทางการเข้าถึง องค์ประกอบทางทรัพยากร ที่พัก และ กิจกรรมที่พร้อมสำหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงศาสนา และความเชื่อ และเชิงวัฒนธรรม ขณะที่สิ่งสนับสนุนทางการท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการใช้งานของคนในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐภายในพื้นที่ยังขาดบุคลากรและผู้ประสานงาน ในการจัดทำแผนงานและดูแลการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐมีลักษณะเป็นวาระทำให้ขาดการดำเนินนโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ยังขาดการริเริ่มด้านการท่องเที่ยวในชุมชนที่เป็นลักษณะสังคมอุตสาหกรรม

แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนควรเริ่มต้นจากการให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนร่วมกันโดยที่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดทั้งขั้นตอนการ

วางแผน การเตรียมความพร้อมของชุมชน การนำแผนไปปฏิบัติและการประเมินผลในทุกองค์ประกอบทั้ง  
ทรัพยากรการท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว การตลาดท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมของชุมชน และการปลูก  
จิตสำนึกของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นควรเข้ามาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน  
ภาคการท่องเที่ยวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงเพิ่มจำนวนบุคลากรในการทำงานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยว  
ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

คำสำคัญ: การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

